

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH QUY MÔ DIỆN TÍCH, VỊ TRÍ VÀ RANH GIỚI RỪNG ĐẶC DỤNG HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

(Tiếp theo trang 1)



Rừng ngập mặn xã Nam Thịnh (Tiền Hải).

Ảnh: LƯU NGÃN

Sau khi làm việc, thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cung cấp thông tin làm rõ như sau:

Với đặc điểm là vùng biển bồi, điều kiện thiên nhiên không thuận lợi, trước những năm 1980 vùng ven biển tỉnh Thái Bình chủ yếu là bãi triều ngập nước, hầu hết các diện tích ngập nước trở thành nơi sinh kế, nuôi trồng thủy sản, một số khu vực được bồi tụ phù sa có tiềm năng để trồng rừng ngập mặn.

Năm 2014, với mong muốn tập trung phát triển rừng trên các diện tích bãi triều nhằm giữ đất, chống biến đổi khí hậu, tạo sinh kế cho người dân, hướng tới hình thành khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước... tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 phê duyệt Đề án xác lập diện tích rừng ngập mặn có diện tích 12.500ha với tên gọi Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải. Phạm vi, ranh giới, quy mô của khu bảo tồn này chỉ mang tính định tính, chưa được xác định bằng các biện pháp nghiên cứu do đặc có tác dụng định hướng để tìm nguồn lực, xây dựng kế hoạch và triển khai phát triển rừng. Với diện tích tạm tính ban đầu là 12.500ha được kế thừa số liệu diện tích từ 5 nguồn dữ liệu khác nhau, cụ thể: (1) theo Quyết định số 660/KH ngày 4/10/1995 của Bộ Lâm nghiệp, tại mục nước biển ở cao trình

0,00m là 12.500ha (2) theo Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ, diện tích là 3.245ha; (3) theo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 được UNESCO công nhận là 7.067ha thuộc vùng lõi 2 Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng; (4) theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 8/1/2014 là 3.245ha; (5) theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình 2012 - 2020 là 3.583,4ha. Vị trí và ranh giới khu rừng chưa có sự đồng nhất: Vị trí theo tọa độ địa lý và vị trí theo mô tả bằng lời không trùng khớp, không có bản đồ kèm theo.

Do có sự sai khác về vị trí và diện tích chưa được đo đạc và tính toán một cách cụ thể, khoa học nên tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 2159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có nêu: "Sau khi để án được xác lập và kiện toàn lại tổ chức bộ máy, tiến hành lập quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng. Đây là cơ sở để xác định về quy mô và diện tích Khu rừng đặc dụng này". Vì nhiều lý do khác nhau nên đến trước thời điểm tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 17/4/2023, khu rừng trên chưa được xác định chính xác về quy mô và vị trí.

Trong gần 10 năm qua, tỉnh Thái Bình rất trân trọng và sử dụng đúng mục đích, tôn chỉ và các quy định của

Công ước Ramsar, Khu dự trữ sinh quyển đồng bằng sông Hồng, được UNESCO công nhận năm 2004, coi trọng công tác bảo vệ phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển kinh tế tạo sinh kế cho người dân ven biển, cụ thể:

- Chú trọng việc bảo tồn và sử dụng có hiệu quả toàn bộ diện tích vùng đất ngập nước được UNESCO công nhận trên địa bàn huyện Thái Thụy và huyện Tiên Hải cũng như khu vực ngoài biển khơi cách bờ biển 6 hải lý; duy trì, phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn, nuôi trồng thủy sản trên khu vực bãi triều ven biển gắn bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai có hiệu quả tạo sinh kế cho người dân ven biển.
- Xây dựng các mô hình sinh kế dưới tán rừng khoảng 2.000/4.300ha rừng để nuôi ong mật, nuôi vịt biển, tạo nông sản xanh, an toàn; xây dựng mô hình du lịch sinh thái dưới tán rừng tạo công ăn việc làm, gia tăng giá trị từ rừng. Thường xuyên trang bị các kiến thức về khoa học, sản xuất nông nghiệp bền vững, canh tác cây trồng và nuôi trồng thủy sản theo hướng giảm phát thải khí nhà kính và thuận theo tự nhiên tại các vùng cửa sông, bãi bồi (nuôi ngao 2.800ha; nuôi rươi, nuôi cây gần 1.000ha) để bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực được UNESCO đã công nhận, đồng thời góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân ven biển, ven cửa sông. Hàng năm tổ chức

các hoạt động thiết thực để hưởng ứng ngày Đất ngập nước; năm 2023, tỉnh Thái Bình phối hợp cùng với Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí tổ chức phát triển rừng trồng tại xã Thụy Hải và đã trồng 30.000 cây rừng tại các vùng đất ngập nước.

- Dành nhiều nguồn lực, thu hút nhiều dự án để phát triển mạnh mẽ rừng ngập mặn ven biển; thực hiện việc cấm móc, phân loại rừng. Mặc dù việc phát triển rừng gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết, thủy văn nhưng diện tích rừng vẫn tăng nhanh qua từng năm, từ 3.709ha rừng năm 2015 đến nay tỉnh Thái Bình đã có gần 4.300ha rừng đáp ứng đủ các tiêu chí của rừng phòng hộ và đặc dụng giúp phòng, chống thiên tai có hiệu quả và cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái vùng ven biển, tạo sinh kế cho nhiều người dân ven biển. Những năm tới, Thái Bình tiếp tục trồng và tới năm 2030 trồng thêm hơn 1.000ha rừng.
- Năm 2015, căn cứ Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát và đưa Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải vào danh mục các khu bảo tồn tại Quyết định số 1107/QĐ-BTNMT trên cơ sở Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa vào danh mục các khu rừng đặc dụng tại Quyết

định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 là 12.500ha.

Trước sự biến đổi của khí hậu, dòng chảy khu vực của Ba Lạt bị thay đổi, hiện tượng sạt lở bãi bồi xảy ra nghiêm trọng tại khu vực Cồn Thủ, Cồn Vành, sự đa dạng về sinh học khu vực này cũng thay đổi theo, các loài sinh vật đặc hữu di chuyển về khu vực bãi bồi của huyện Thái Thụy. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, năm 2019 tỉnh Thái Bình đã đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với các tổ chức quốc tế hình thành được Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy với diện tích 6.560ha (trong đó có phần diện tích rừng ngập mặn là 1.131ha). Đây chính là một kết quả quan trọng trong quá trình thực hiện Quyết định số 2159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Quyết định số 1107/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy cũng đã được công nhận là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên ở phía Bắc nước ta. Sinh kế của người dân ven biển ngày càng bền vững hơn, đã hình thành nhiều loại hình sản xuất, nuôi trồng, khai thác dưới tán rừng, trên các bãi triều.

Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế Thái Bình. Đến năm 2019, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1486/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình với diện tích hơn 30.500ha. Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đã được các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ngành trung ương xây dựng, thẩm định trên các số đo khoa học và thực tiễn, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh Thái Bình; đảm bảo khoa học, khách quan giữa giữ gìn, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; đảm bảo lợi ích toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu phát triển trong dài hạn để tỉnh Thái Bình phát triển mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính

phủ. Trong đó chỉ rõ các diện tích, phân khu để tập trung bảo vệ và phát triển rừng, xác lập các diện tích bảo tồn đa dạng sinh học... Có thể nói, định hướng phát triển Thái Bình là sự kết hợp hài hòa giữa gìn giữ, bảo tồn và phát triển.

Để xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, một phần diện tích đất rừng ven biển được quy hoạch cho Khu kinh tế, trong đó có Khu rừng đặc dụng được tỉnh phê duyệt để án xác lập vào năm 2014, phần diện tích đất lâm nghiệp được đưa vào quy hoạch cho phát triển kinh tế chủ yếu là đất đầm ao nuôi trồng thủy sản, sông lạch, cồn cát nơi có cây rừng thưa thớt, manh mún không đáp ứng các tiêu chí rừng đặc dụng và phòng hộ, nhiều vị trí bị xói lở rất khó khăn cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Trong 3 năm qua, tỉnh Thái Bình đã khẩn trương cụ thể hóa, triển khai trên thực địa các định hướng phát triển Khu kinh tế Thái Bình. Các khu công nghiệp được xây dựng và trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Các phân khu chức năng nhanh chóng được hình thành. Diện tích rừng ngập mặn tập trung và khu bảo tồn tiếp tục được đầu tư và nâng cao chất lượng. Từ năm 2019 đến nay, toàn bộ diện tích rừng của tỉnh được phân lô, cắm mốc xác định rõ vị trí và diện tích của từng địa phương, thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh rừng; công tác quản lý bảo vệ rừng được coi trọng, không có tình trạng phá rừng, lấn chiếm nuôi tái sinh rừng; bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ, được chú trọng, trên địa bàn tỉnh chưa triển khai bất kỳ dự án nào liên quan đến rừng và đất rừng.

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg, tại Điều 2 "Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình", trong Quyết định số 1107/QĐ-BTNMT, Quyết định số 2159/QĐ-UBND đều đề ra nhiệm vụ phải tiến hành xác lập cụ thể và khoanh định trên thực địa diện tích rừng và khu bảo tồn thiên nhiên. Một trong số các quy hoạch phải điều chỉnh để tránh chồng lấn với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình là Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2020 và Khu rừng đặc dụng được tỉnh phê duyệt để án xác lập tại Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày

26/9/2014. Căn cứ Nghị quyết 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 xác định cụ thể diện tích rừng đặc dụng cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Quá trình lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình, ngày 28/3/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 600/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2020. Quyết định số 731/QĐ-UBND xác định vị trí, quy mô diện tích, ranh giới Khu rừng đặc dụng tại khu vực ngoài đê biển thuộc ba xã Nam Hưng, Nam Phú và Nam Thịnh, huyện Tiên Hải; ranh giới được xác định 38 điểm tọa độ từ P1 đến P38; quy mô diện tích 1.320ha. Đây là khu vực có rừng tốt nhất, liền khoảnh nên rất thuận lợi để thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển rừng; vị trí này nằm ở cuối sông Hồng lạch, có hệ thống sông lạch đan xen, nước thủy triều lên xuống tự nhiên đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cây rừng và các loài sinh vật khác sinh sôi, phát triển. Quyết định số 731/QĐ-UBND chính thức xác định cụ thể, rõ ràng vị trí, ranh giới quy mô diện tích rừng đặc dụng của Khu rừng đặc dụng, bao gồm diện tích rừng hiện tại và diện tích đất khả thi, phù hợp để phát triển rừng trong những năm tới theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp; đồng thời là một trong những bước triển khai thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 731/QĐ-UBND không thay thế Quyết định số 2159/QĐ-UBND và càng không phải là việc xóa sổ Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải.

Do quy mô diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải có nhiều nguồn số liệu khác nhau (kể thừa số liệu từ 5 nguồn dữ liệu khác nhau, trong đó tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg là Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2020 và Khu rừng đặc dụng được tỉnh phê duyệt để án xác lập tại Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày

và vị trí (theo tọa độ thì có 4.301ha), vị trí không nằm trong các xã Nam Hưng, Nam Phú và Nam Thịnh nên cần được xác định quy mô, diện tích cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước cần được nghiên cứu, điều tra, đánh giá kỹ lưỡng, khoa học và phân định để bảo vệ, bảo tồn trên toàn bộ vùng biển Thái Bình.

Hiện nay, tỉnh Thái Bình đang trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, theo đó quan điểm xuyên suốt của tỉnh "Phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đi đôi với bảo vệ môi trường". Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xác định chi tiết, cụ thể quy mô diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải trên thực địa; đánh giá, lập hồ sơ, quyết định thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải đúng quy định của Luật Đa dạng sinh học làm cơ sở, căn cứ để trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo tồn phát triển đa dạng sinh học, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và phát triển không gian kinh tế biển đa dạng theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất sẽ cử Cục Bảo tồn và Đa dạng sinh học, Cục Lâm nghiệp phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh rà soát, xác định chính xác trên thực địa và quản lý theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải được liên tục phát triển bền vững, khoa học.

Tỉnh Thái Bình đánh giá rất cao và trân trọng tiếp thu các thông tin phản ánh của các cơ quan truyền thông thời gian qua, nhất là đối với các thông tin mang tính xây dựng, góp ý cho tỉnh. Đặc biệt, một số chuyên gia, nhà khoa học đã có cái nhìn khách quan, khoa học, thực tiễn lịch sử về vấn đề. Tỉnh Thái Bình trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông chia sẻ với tỉnh trong việc phát triển kinh tế - xã hội, tránh đưa thông tin gây hoang mang, hiểu lầm trong nhân dân.

Tỉnh Thái Bình trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan truyền thông và luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu ấy để tỉnh nhanh chóng phát triển trở thành tỉnh giàu mạnh trong thời gian tới.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Nhiều công trình phòng, chống lụt bão cần sớm cải tạo, nâng cấp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, một số công trình thoát nước, đê điều phòng, chống lụt bão (PCLB) đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có một số công trình trọng điểm.

Huyện Tiên Hải hiện có 32 công trình công dưới đê, phần lớn đã được xây dựng từ lâu, nhiều công trình đang xuống cấp nghiêm trọng. Qua kiểm tra, đánh giá, Tiên Hải có 6 công trình thuộc trọng điểm xung yếu, trong đó công trình cống Thoái (còn gọi là cống Nam Cường) tại Km16+500 trên tuyến đê biển 5, đoạn thuộc xã Nam Cường thuộc diện xung yếu cấp tỉnh. Ông Phạm Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và

phát triển nông thôn tỉnh cho biết: Tháng 9/2022, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách cho công trình này với tổng kinh phí khoảng 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, do dự án đang được cấp có thẩm quyền tổng hợp, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nên chưa được bố trí vốn để triển khai.

Một dự án cấp bách khác là dự án xử lý cấp bách tuyến đê I xã Bình Thanh, xã Bình Định, xã Hồng Tiến (Kiến Xương) là dự án trọng điểm mà tỉnh đang quyết tâm triển khai và được HĐND tỉnh đưa vào nghị quyết triển khai từ ngày 4/3/2021. Việc thực hiện dự án sẽ nâng cấp toàn bộ tuyến đê bồi

thành đê chính bảo vệ các xã Bình Thanh, Bình Định, Hồng Tiến đang nằm ngoài phía đê chính hiện nay. Kinh phí thực hiện dự án dự kiến gần 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh đang xây dựng lại phương án thiết kế theo chỉ đạo của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Do đó dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư để phê duyệt dự án và bố trí nguồn vốn đầu tư. Ông Cao Kim Duyên, xã Hồng Tiến cho biết: Người dân chúng tôi thường xuyên đi lại liên huyện giữa Kiến Xương - Tiên Hải và huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (qua phà Cồn Nhất) qua tuyến đê này. Tuy nhiên, mặt đê xuống cấp từ nhiều năm

nay. Mặt đê hẹp, nhiều ổ trâu, ổ gà nên ảnh hưởng tới việc đi lại, giao thương của người dân. Chúng tôi rất mong nhà nước sớm đầu tư, mở rộng mặt đường để phục vụ bà con đi lại cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông Bùi Quang Lê, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Toàn tỉnh hiện có 4 trọng điểm xung yếu cấp tỉnh, 39 trọng điểm xung yếu cấp huyện. Để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa bão, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh giao ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện kiểm tra, phân loại các trọng điểm xung yếu

của đê, kè, cống ở từng tuyến đê. Trên cơ sở đó, các huyện, thành phố và các ngành liên quan lập phương án hộ đê, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện bảo đảm xử lý kịp thời sự cố xảy ra; đối với các cống đã hoành liệt dưới đê, xét thấy không an toàn phải hoành liệt lại; kiểm tra các cửa khẩu, bằng kết quả đã, chuẩn bị sẵn đất và bao tải dự trữ để xử lý khi có sự cố...

Ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Đi đôi với biện pháp trên, để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, trong giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư kinh phí hàng nghìn tỷ đồng, lồng ghép từ các nguồn vốn để hỗ trợ củng cố, nâng cấp, cải tạo hệ thống đê điều, thủy lợi, hạ tầng giao thông đa mục đích gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển du lịch. Ngoài ra, các công trình

PCLB, giảm nhẹ thiên tai, nhất là các tuyến đê biển được đầu tư nâng cấp, sửa chữa kịp thời đã và đang phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, trước tình trạng xuống cấp, hư hỏng của một số công trình PCLB, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ưu tiên đầu tư kinh phí khẩn trương hoàn thiện các công trình trọng điểm PCLB, kết hợp xử lý các công trình cầu, cống thủy lợi, tuyến kè xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống dân sinh. Đồng thời, các ngành

chức năng của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương chủ động xây dựng phương án PCLB phù hợp, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền nâng cao kiến thức phòng, chống thiên tai cho người dân; chủ động triển khai phương châm "4 tại chỗ".

NGUYỄN THỜI



Phân tường cánh và thân cống Thoái (Tiền Hải) đã bị nứt gãy, hư hỏng nghiêm trọng.